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                                                       รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ครั้งที ่1/2567  
วันพฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2567          

ณ ห้องประชุม 3045  
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รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา       บรรจงศิริ                       ติดราชการ 
 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.     
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้             

   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ         
                  1.1 สรุปมติผลการเวียนคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ ที่ได้รับความเห็นชอบก่อน  
การประชุมฯ ครั้งที ่1/2567 วันที่ 4 มกราคม 2567 แล้ว 
                           1.1(1) อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น ส่งแผนปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 (เพ่ิมเติม) โครงการ “ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยมีงบประมาณจ านวนเงิน 40,950 บาท (สี่หมื่นเก้า
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                                                       ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
                                         
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
ครั้งที่ 19/2567 วันที่ 21 ธันวาคม 2566  
 
                                                   (ขอน าไปรับรองครั้งต่อไป) 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       
                  4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ประชุมและน าเสนอบทความวิชาการในต่างประเทศ (สพบ.04)  
                         เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่าย 
ในการเข้าร่วมประชุมและน าเสนอบทความวิชาการในต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ 
มีความประสงค์จะขออนุมัติ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและน าเสนอผลงานวิชาการแบบ  Poster   
Presentation เ รื่ อ ง  “Experimental Study of Sugarcane Bagasse Ash as Partial Replacement of   
Cement Based on SEM and XRF Analysis” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 12 th Asia Conference on 
Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2024) ในวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2567 (รวมวัน  
เดินทางไป - กลับ) ณ Kyoto University of Advanced Science เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เงินทุน
พัฒนาบุคลากรตามความต้องการส่วนบุคคล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว จ านวน     
89,240บาท (แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)    
                      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม (เอกสารแนบท้ายประกอบ)               

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา              
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติใน 2 ประเด็นดังนี้ 

       มีมตใินประเด็นที ่1 ดังนี้    
             1.ในการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน/บุคคล ให้น าเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เป็นวาระการประชุมโดยปกติ ยกเว้น หากเกิดผล
กระทบหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนก็ให้เป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เป็นผู้พิจารณา
เป็นรายกรณี ว่าสมควรเวียน หรือไม่  
             2.ให้เวียนแจ้งให้คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ทราบแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องขอรับทุนพัฒนา
บุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลฯ  
      มีมติในประเด็นที่ 2  เรื่องขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลฯของ ผศ.ดร.กุลธิดา ดังนี้  
เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้คณะกรรมการมีข้อสังเกตดังนี้ และขอให้   
            1.ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการน าเสนอทีร่ะบุในเอกสาร สพบ.04 ให้สอดคล้องกับ
หนังสือตอบรับ  
            2.ตรวจสอบระยะเวลาการด าเนินทีร่ะบุในเอกสาร สพบ.04 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่แสดงใน
ผลการทดลอง 
            3. พิจารณาเลือกรูปแบบการเผยแพร่ ตามข้อ 4.1 ในเอกสาร สพบ.04 ให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาเรื่อง plagiarism  
            4. ตรวจสอบการประมาณการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง สอดคล้องกบรูปแบบการน าเสนอ 
 
          4.2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2565 แทนการจัดท า มคอ.7 
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ปีการศึกษา 2565   
                 เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-
QA ปีการศึกษา 2565 แทนการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
(2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              

                  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา         
                  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ    
                    5.1 รายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  
                          เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 
ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
มคอ 5 

 
 มคอ.6 

 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา           
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 
             5.2 ขอเสนอแบบขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปี 
2567 
                   
                    เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา
ทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปี 2567 โดย รศ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล และคณะฯ ขอเสนอแบบขอรับทุน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปี 2567 เพ่ือเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
International Conference on Public Health, Malnutrition and Impacton Quality of life (ICPHMIQL-
2024) กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2567 รวม 4 วัน โดยใช้งบประมาณตาม
การจัดสรรทุนคนละ 13,650 บาท รวมเป็นเงิน 40,950 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
                   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา           
                  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
                     
            5.3 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อช าระค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่ 16 
ฉบับท่ี 2  
                  เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเบิกเงินเพ่ือช าระค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2566 ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขออนุมัติเบิกเงินจ านวน 43,100 บาท (สี่หมื่ นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ล าดับ  หลักสูตร จ านวนชุด 
1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 17 

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 14 
3 การแพทย์แผนไทย 12 

ล าดับ  หลักสูตร จ านวนชุด 
1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1 

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1 
3 การแพทย์แผนไทย 5 
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                  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม               
                  จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา            
                  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ  
 
         5.4 ผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้น Skill Mapping กับวิชาชีพ    
               เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนา/
ปรับปรุง หลักสูตรที่เน้น Skill Mapping กับวิชาชีพ โดยที่สาขาวิชาฯ  ได้เวียนสอบถามความประสงค์กับ
คณาจารย์แล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณาจารย์แจ้งความประสงค์มา 
                รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
                จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา           
               ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
 
         5.5  อาจารย์ ดร.อนัญญา ประดิษฐปรีชา ขอแจ้งทราบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายนอกสถาบันฯ   
                เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายนอกสถาบันฯ 
ด้วย อาจารย์ ดร.อนัญญา ประดิษฐปรีชา มีความประสงค์ขอแจ้งทราบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง  
“การประเมินความรอบรู้ทางโภชนาการของผู้ปกครองและความสัมพันธ์กับคุณภาพอาหารของเด็กวัยเรียน ”  
ซึ่งร่วมด าเนินการวิจัยกับคณาจารย์จากหลายหน่วยงาน 
                รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
                จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา           
               ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
 
     5.7 สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบหกเดือนหลังของปี  
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
                เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบสรุปความเคลื่อนไหวบัญชีต่างๆ ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบหกเดือนหลังของปี (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) รวมจ านวน 9 บัญชี โดยมียอดรวม
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 731,587.19 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ดังนี้ 
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                รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
                จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา           
               ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.                  
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 
 

                     วรวิช นาคแป้น 
           (อาจารย์ ดร.วรวชิ  นาคแป้น) 
                เลขานุการที่ประชุมฯ          
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
 
 
 
                   ฉันทนา บุญประภาศรี    
           (นางสาว ฉันทนา บุญประภาศรี)          
                     ผู้ช่วยเลขานุการฯ         
               ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
รายงานประชุม กก. วส. ครัง้ที่ 1/2567 
วันพฤหัสบดี  4 มกราคม 2567 
 
 

 


